

# รายงานโรคและภัยสุขภาพที่น่าสนใจ ตามแนวชายแดน

ประจำสัปดาห์ 17 มีนาคม - 23 มีนาคม 2565

## เหตุการณ์อื่น ๆ ที่สำคัญประจำสัปดาห์

- วันที่ 15 มีนาคม 2565 คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบอนุญาตให้แรงงานข้ามชาติ 3 สัญชาติ (กัมพูชา ลาว และเมียนมา) อยู่ทำงานเป็นการชั่วคราวต่อไปได้อีกไม่เกิน 2 ปี ทั้งนี้เพื่อแก้ไขปัญหาแรงงานที่ต้องเดินทาง เข้า-ออก ประเทศไทยเพื่อไปต่อสัญญา เนื่องจากช่วงนี้ยังมีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19
- วันที่ 1 เมษายน 2565 ประเทศกัมพูชา อนุญาตให้ผู้ที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ครบโดส เดินทางเข้าประเทศได้โดยไม่ต้องกักตัว ไม่ต้องแสดงผลตรวจ RT-PCR สอดรับกับจังหวัดสุรินทร์ซึ่งเป็นจังหวัดนำร่องในการประกาศใช้มาตรการโรคประจำถิ่น ผ่อนคลายการรับชาวต่างชาติจากชายแดนกัมพูชา ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน เช่นกัน
- วันที่ 20 มีนาคม 2565 เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย พบชาวจีนลักลอบหนีเข้าเมืองผิดกฎหมายบริเวณชายแดน ไทย-ลาว โดยข้ามแม่น้ำโขงแล้วเดินผ่านช่องทางธรรมชาติ ซึ่งเจ้าหน้าที่จับกุมได้ทั้งหมด 6 คน ในจำนวนนี้จับกุมได้ที่อำเภอเชียงของ 2 ราย และอำเภอเชียงแสน 4 ราย โดยทั้งหมดให้การว่าต้องการหางานทำในประเทศไทย

## เตือนภัยผู้บริโภค จากการซื้อสินค้า ไม่ได้มาตรฐาน

วันที่ 14 มีนาคม 2565 กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภคได้รับเรื่องร้องเรียนจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.)และจากผู้บริโภคจำนวนมาก เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ปลอมและด้อยคุณภาพ โดยซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มออนไลน์ จากการสืบสวนพบว่าผู้ผลิตเป็นชาวเวียดนามได้มาเช่าบ้านในเขตกรุงเทพมหานครและใช้เป็นที่พักผลิต เก็บ และแพคเกจจิ้งเครื่องสำอางค์แบรนด์ดังปลอมรวม 18 ยี่ห้อ

ปัจจุบันการซื้อขายออนไลน์สามารถเข้าถึงผู้บริโภคได้ทั่วถึงในวงกว้าง อีกทั้งยังมีการซื้อสินค้าอุปโภคและบริโภคที่ไม่ได้มาตรฐาน วางขายในตลาดแนวชายแดน เช่น เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา พบการขายไส้กรอกที่ไม่ได้มาตรฐาน มีสารปนเปื้อนซึ่งทาง อย. ได้ขอความร่วมมือ ให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดที่ติดชายแดนเพิ่มการเฝ้าระวังแหล่งจำหน่ายในตลาดชายแดนไปแล้วนั้น นอกจากนี้ยังมีสินค้าอื่นๆ เช่น ยาสมุนไพร เครื่องผลิตออกซิเจน แผ่นแปะสะต้อลดน้ำหนัก แผ่นแปะรักษาโรคเพิ่มการไหลเวียนโลหิต สมุนไพรทาหน้าอก หรือทาอวัยวะเพศชายเพื่อเพิ่มขนาด ซึ่งล้วนเป็นสินค้าที่หลอกลวง และใช้ไม่ได้ผลตามที่โฆษณา เป็นที่น่ากังวลว่าอาจมีประชาชนจำนวนมากที่ตกเป็นเหยื่อสินค้าดังกล่าวได้โดยง่าย



## ข้อแนะนำสำหรับเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ควรแจ้งออสต.ให้รู้เท่าทันภัยจากการซื้อสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน จากการซื้อผ่านระบบออนไลน์ หรือตามท้องตลาด โดยไม่ควรเน้นสินค้าราคาถูกเกินกว่าปกติ ซึ่งผู้ค้ามักนิยมใช้เป็นจุดขายเพื่อเรียกความสนใจ นอกจากส่งผลเสียทางเศรษฐกิจจากรั่วไหลแล้วอาจมีผลเสียต่อสุขภาพและอาจทำให้เสียชีวิตได้

ทั้งนี้อาจประสานกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขระดับอำเภอเพื่อให้ความรู้ถึงภัยจากการซื้อสินค้าในทุกรูปแบบที่ไม่ได้มาตรฐาน อาจผ่านทางหอกระจายข่าว การอบรมผู้นำนักเรียน ผู้นำชุมชน และการพบปะพูดคุยแบบไม่เป็นทางการในชุมชน รวมทั้งควรช่วยกันสอดส่องดูแลหากพบมีการค้าขายสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐาน อดอ้างสรรพคุณเกินจริงควรแจ้งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบทันที

## รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล โดย

โครงการพัฒนาขีดความสามารถการทำงานร่วมกับหลายภาคส่วนเพื่อการตรวจจับและตอบสนองต่อภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุข  
ในพื้นที่ชายแดน  
สำนักงานความร่วมมือระหว่างประเทศ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  
สนับสนุนโดยศูนย์ความร่วมมือ ไทย - สหรัฐ ด้านสาธารณสุข

## อ้างอิง

- <https://www.prachachat.net/economy/news-886943>
- <https://www.posttoday.com/social/local/678617>
- [https://www.matichon.co.th/region/news\\_3242893](https://www.matichon.co.th/region/news_3242893)
- <https://www.fda.moph.go.th/lists/news/allitems.aspx>
- <https://mgronline.com/south/photo-gallery/9640000112402>